



บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โทเคนเนเซียล จำกัด  
989 อาคารสยามพิวรรสน์ ชั้น 12 เอ ถนนพระรามที่ 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

**เรียน** บริษัท ศูนย์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX)

**เรื่อง** แจ้งกำหนดการประกาศผลการดำเนินงานและกำหนดการจ่ายผลตอบแทน สำหรับงวดการดำเนินงาน วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

วันที่ 17 เมษายน 2567

บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โทเคนเนเซียล จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้ง บริษัท ศูนย์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (“TDX”) เกี่ยวกับ กำหนดการประกาศผลการดำเนินงานและกำหนดการจ่ายผลตอบแทน สำหรับงวดการดำเนินงาน วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567 ประจำปีไตรมาสที่ 1/2567 หรือ ไตรมาสที่ 3 ของปีโครงการที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

แจ้งกำหนดการประกาศผลการดำเนินงานและกำหนดการจ่ายผลตอบแทน สำหรับงวดการดำเนินงาน วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567	
ชื่อโทเคนดิจิทัล	โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์ (RealX)
ชื่อผู้ออกโทเคนดิจิทัล	บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โทเคนเนเซียล จำกัด
เรื่อง	แจ้งกำหนดการประกาศผลการดำเนินงานและกำหนดการจ่ายผลตอบแทน
วันประกาศผลการดำเนินงาน (T)	15 พฤษภาคม 2567
วันกำหนดสิทธิผู้มีสิทธิได้รับผลตอบแทน (T+6)	24 พฤษภาคม 2567
วันประกาศจ่ายผลตอบแทนแก่นักลงทุน (T+8)	28 พฤษภาคม 2567
วันจ่ายผลตอบแทนให้นักลงทุน (T+9)	29 พฤษภาคม 2567
ประจำงวดการดำเนินงาน	วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม	<a href="https://realxtoken.finance/">https://realxtoken.finance/</a>

ทั้งนี้ สารสนเทศนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งกำหนดการประกาศผลการดำเนินงานและกำหนดการจ่ายผลตอบแทน เป็นการสาธารณะแก่นักลงทุน ตามภาระหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับ การดำเนินการจ่ายผลตอบแทนและการดำเนินการงดการจ่ายผลตอบแทน ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องใน แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน/หนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก (“Whitepaper”)

บริษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศที่จัดทำขึ้นและดำเนินการเผยแพร่ข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทุกประการ

สารสนเทศฉบับนี้ จัดทำและเผยแพร่โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ของผู้ออกโทเคนดิจิทัลต่อ TDX เท่านั้น TDX ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงาน หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มี ความรับผิดชอบใน ความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวสิริพรรณ สุชาติ  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ